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1. Til félagsmálaráðherra um húsnæðismál.

Frá Helga F. Seljan.

1. Hverjar eru horfur á afgreiðslu nýrra lána (fyrsta hluta) fram til áramóta ?
Við hvaða dagsetningu fokheldnivottorða verður lánveiting fyrir áramót
miðuð?

2. Hvenær má vænta afgreiðslu lána til eldri íbúða, sem sótt var um fyrir 1.
okt. s.L?

3. Til hve margra leiguíbúða á vegum sveitarfélaga hefur leyfi verið veitt til
þessa dags? Hve margar þeirra hafa fengið fulla fjármagnsfyrirgreiðslu ?

H. Ti] iðnaðarráðherra um virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði.

Frá Helga F. Seljan.

1. Hvenær er niðurstaðna að vænta af rannsókn þeirri á virkjun Bessastaðaár,
sem fram hefur farið, þannig að fullnaðarákvörðun um virkjun megi taka?

2. Er það rétt, p.ð Sviss Aluminium eða aðrir erlendir aðilar hafi átt einhverja
aðild að rannsólminni eða eru uppi áform um slíka aðild hvað snertir
frekari rannsókn eða framkvæmdir varðandi hugsanlega stórvirkjun þar
eystra?

lH. Til heilbrigðisráðherra um hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum.

Frá Helga F. Seljan.

Hvenær má vænta þess, að hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum, sem
staðið hefur að heita má fullbúið frá því í maí s. I. vor, taki til starfa, og hvað
veldur þeim óhæfilega drætti, sem orðið hefur ii þVÍ að koma þessari nauð-
synlegu stofnun í fullan rekstur?

IV. Til dómsmálaráðherra um þátttöku ríkissjóðs Í greiðslum til löggæslumanna.

Frá Karvel Pálmasyni.

Hvaða reglur gilda um þátttöku ríkissjóðs í greiðslu kostnaðar vegna starfa
löggæslumanna á stöðum þar sem ekki eru fastráðnir lögreglumenn?

V. Til menntamálaráðherra um frumvarp til laga um kvikmyndasjóð.

Frá Axel Jónssyni.

Hvað líður meðferð á frumvarpi til laga um kvikmyndasjóð. sem efri deild
Alþingis samþykkti 15. maí 1975 að vísa til ríkisstjórnarinnar?


